

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะรัฐศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเจษฎา ณ ระนอง	เลขานุการคณะรัฐศาสตร์	
2	นายกิตติพงษ์ แซ่เตีย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	
3	นางสาวจิราวรรณ สวดยเกษร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
4	นางสาวจุฑาทิพย์ จาตุรนต์กุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
5	นายชัยวัช สีม่วงใส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
6	นางสาวธัญญาวัลย์ ชีรวรทรัพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
7	นางสาวนงพงา สุขะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
8	นางสาวพรชนิตว์ ทองแจ่ม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
9	นางรัชต์พร ตุ่นไธสง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
10	นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
11	นางสาวสุพรรณษา ศรีไพฑูรย์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
12	นางอุทัย กล่ำช้าง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
13	นางสาวกรวรรณ สวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
14	นางสาวกาญจนา ขำหุ่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
15	นางสาวชนิษฐา เมืองครอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
16	นางสาวจุฑาภรณ์ ราไม้	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
17	นางสาวจรีพร กลิ่นขจร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
18	นางสาวฉัตรสุวรรณ สังข์เงิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
19	นางสาวชญานิศ อินทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
21	นายชานนท์ จันทร์หอมกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
22	นางสาวณัฐชา โพธิ์จันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
23	นางสาวดารารัตน์ เรือนเรือง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
24	นางสาวทิวทิวา คนดี	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ	
25	นางสาวธนชล อุดมลาก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
26	นางสาวชญธร ญาณพิสิฐกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
27	นางสาวนิฐิชา ทองจำ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
28	นางสาวนุริยะ ยูโชะ	เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ	
29	นางสาวบุษกร พิมพา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
30	นายพรพิบูล รักธรรม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
31	นางสาวพร้อมภัทร สาโรช	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	นางสาวพวงเพชร ติรพัฒนานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
33	นางสาวพัสวิ ทองเฟือก	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
34	นางสาวพิมพ์ชนก ศรีรัง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
35	นายภาคภูมิ ราชแสง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
36	นางสาวมยุรี เจริญธรรมวัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
37	นางรัชณี น้อยเป็ย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
38	นางสาวลักขณา กมลธรรมวงศ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
39	นางสาวชिरญาณ์ อยู่เปรม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
40	นางสาวชिरาภรณ์ ไชยเมืองมูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
41	นายวีรภัทร ว่องวิทย์การ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
42	นางสาวสโรชา ชัดมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
43	นางสาวสายฝน อำพันศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
44	นางสุวรรณา จงชะวะตี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
45	นางสาวอรนิชา โพธิ์รัง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
46	นางสาวอัยยรัตน์ ศรีเตรวรงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
47	นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	